

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;

Căn cứ Công văn số 268 HD/BCĐ-XD XHHT ngày 25/02/2013 của BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập;

Theo đề nghị của liên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện về việc phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022- 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022 - 2025 như sau: (có danh sách phân công nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Các ông, bà có tên ở Điều 1; Chủ tịch UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng trường

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện, Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 QĐ;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

**PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung**

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BCD XÂY DỰNG XHHT
HUYỆN TRIỆU SƠN GIAI ĐOẠN 2022-2025**

(Ban hành kèm theo QĐ số..... của Trưởng BCD XD XHHT huyện)

<p>1. Ông: Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban</p>	<p>Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.</p> <p>Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” tại các địa phương, đơn vị trong huyện.</p> <p>Quyết định công nhận đánh giá, xếp loại trung tâm học tập cộng đồng theo quy định của Nhà nước.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện tiêu chí 2 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã.</p>
<p>2. Ông: Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng GD&ĐT – Phó ban trực</p>	<p>Giúp Trưởng ban lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch chỉ đạo của BCD, kế hoạch triển khai các công việc thường xuyên thuộc trách nhiệm và quyền hạn của BCD, báo cáo Trưởng ban và BCD quyết định.</p> <p>Giúp Trưởng ban điều phối các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của BCD và tập hợp thông tin báo cáo của mỗi thành viên BCD để tổng hợp viết báo cáo của BCD theo quy định.</p> <p>Thay mặt BCD xử lý các công việc thường xuyên; tham mưu dự kiến thành lập đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, Giúp Trưởng ban đề nghị BCD tinh phúc tra trước khi công nhận danh hiệu đơn vị học tập.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 6 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã, chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập khối trường học, cơ quan, tổ chức XH.</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công</p>
<p>3. Ông: Hồ Trường Sơn, Chủ tịch hội Khuyến học – Phó ban</p>	<p>Phối hợp với Phó trưởng ban thường trực trong việc lập kế hoạch hoạt động của BCD, sơ kết, tổng kết, chỉ đạo điểm, xây dựng các mô hình điển hình, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị và kiểm tra đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cho các xã.</p>

	<p>Phụ trách công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện học tập thường xuyên, học tập suốt đời để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.</p> <p>Chỉ đạo Hội khuyến học các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí 9 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” Theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập khối xã, doanh nghiệp, đơn vị LLVT.</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.</p>
<p>4. Ông: Nguyễn Chí Quang, Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Ủy viên</p>	<p>Chỉ đạo hoàn thành bộ hồ sơ đánh giá, cho điểm xếp loại cộng đồng học tập đối với các xã, thị trấn theo quy định tại thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; Bộ hồ sơ đánh giá cho điểm, xếp loại đơn vị học tập theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT: khối trường học, cơ quan, tổ chức XH.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 5 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.</p>
<p>5. Ông: Hoàng Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học - Ủy viên</p>	<p>Chỉ đạo hoàn thành bộ hồ sơ đánh giá, cho điểm xếp loại cộng đồng học tập đối với các xã, thị trấn theo quy định tại thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; Bộ hồ sơ đánh giá cho điểm, xếp loại đơn vị học tập theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT khối xã, doanh nghiệp, đơn vị LLVT.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 4 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.</p>
<p>6. Ông: Lê Văn Ba, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch</p>	<p>Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đầu tư và phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập của cả huyện, hoạt động của Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập”, Hội Khuyến học huyện và các trung tâm học tập cộng đồng theo quy định của nhà nước.</p>

	<p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 1.1.3 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>7. Ông: Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Nội vụ</p>	<p>Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bố trí sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý cho cả giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, đảm bảo phát triển đồng thời, gắn kết và liên thông giữa hai bộ phận này.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 7 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>8. Ông: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng LĐ-TB & XH</p>	<p>Mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa;</p> <p>Quan tâm hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời;</p> <p>Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCD xã, thị trấn làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và dạy nghề.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 8 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>9. Ông: Bùi Kim Dậu, Trưởng phòng VH & TT</p>	<p>Chủ trì, phối hợp với các địa phương, ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;</p> <p>Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã.</p> <p>Chỉ đạo công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và học tập thường xuyên, học tập suốt đời.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 10 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>10. Ông: Lã Văn Lâm, Trưởng phòng NN và PTNT</p>	<p>Đẩy mạnh việc chuyển giao kiến thức, công nghệ mới cho các địa phương, người lao động. Phối hợp với các thành viên BCD để lồng ghép chương trình hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 11 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã.</p>
<p>11. Ông: Đào Hữu Hải,</p>	<p>Phối hợp với các thành viên BCD, xây dựng các nội dung</p>

<p>Trưởng Đài Truyền thanh huyện</p>	<p>tuyên truyền về xây dựng XHHT trên phạm vi toàn huyện Chỉ đạo các đài địa phương tuyên truyền các nội dung về xây dựng XHHT theo đường lối của Đảng và Nhà nước ở địa phương mình. Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 15 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>12. Ông: Lê Văn Giao, Viên chức Phòng GD&ĐT</p>	<p>Tham mưu kế hoạch, lịch công tác hàng tháng, quý, năm cho hoạt động của BCD. Tham mưu cho BCD hướng dẫn, chỉ đạo quản lý, kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng XHHT đối với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, THPT, TTGDTX. Tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định và soạn thảo tài liệu, văn bản liên quan; Trình Trưởng BCD quyết định; tập hợp báo cáo của các thành viên BCD, của các xã thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, các trường..., để chuẩn bị báo cáo cho các kỳ họp, báo cáo cấp trên.</p>
<p>13. Bà: Lê Thị Mai, Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy</p>	<p>Chỉ đạo công tác phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về XHHT đến các chi bộ: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030... Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 1 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã.</p>
<p>14. Ông: Lê Văn Cường, PCT Mặt trận Tổ quốc huyện TS</p>	<p>Chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai chỉ đạo công tác phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tuyên truyền giáo dục về các nội dung theo chương trình công tác của MTTQ Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 3 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã.</p>
<p>15. Ông: Hoàng Văn Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện</p>	<p>Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tuyên truyền giáo dục về các nội dung theo chương trình công tác của LĐLĐ.</p>

	<p>Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, động viên, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho người lao động.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 14 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>16. Bà: Hà Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn</p>	<p>Chỉ đạo đoàn TN CSHCM các xã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tuyên truyền giáo dục về các nội dung theo chương trình công tác của tổ chức Đoàn TNCSHCM.</p> <p>Tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên.</p> <p>Vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 13 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>17. Bà: Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội LH phụ nữ huyện Triệu Sơn</p>	<p>Chỉ đạo Hội phụ nữ các xã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tuyên truyền giáo dục về các nội dung theo chương trình công tác của Hội.</p> <p>Tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong các phong trào hội.</p> <p>Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những vùng khó khăn học tập nâng cao trình độ để cải thiện chất lượng cuộc sống.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 12 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã,</p>
<p>18. Ông: Lê Minh Hải, CT Hội doanh nghiệp</p>	<p>Triển khai các nội dung học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với người lao động trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng xuất lao động và xây dựng môi trường văn hóa theo phương châm “cần gì học nấy”, học tập thường xuyên, học tập suốt đời.</p> <p>Chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 8 trong bộ tiêu chí đánh giá cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (trong các doanh nghiệp).</p>

Chú ý: Nội dung chỉ đạo là tuyên truyền giáo dục về các nội dung tiêu chí nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu, không phải là chỉ đạo thực hiện các tiêu chí.

Tất cả các thành viên BCD có trách nhiệm cung cấp các tài liệu minh chứng các số liệu về XHHT trong lĩnh vực mình phụ trách theo lịch của BCD.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ thư ký BCD để báo cáo Trưởng ban xem xét giải quyết./.